

แนวทางการดำเนินงานทุนการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564

กลุ่มทุน	ตัวอย่างชื่อทุน	แนวทางการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แหล่งเงินทุนภายใน			
1.1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	1.ทุนยากจน 2.ทุนอาหารกลางวัน 3.ทุนสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ(เรียนดี) 4.ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน 5.ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 6.ทุนผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้าน กีฬา	1.เสนอแผนจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนออกประกาศ 2.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศ แจ้งไปยัง คณะดำเนินการรับสมัคร 3.อนุกรรมการทุนการศึกษาคณะ/หรือมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้ ได้รับทุนตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 4.คณะ/หรือมหาวิทยาลัย ส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนกลับมายังงานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 5.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา รวบรวมรายชื่อออก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 6.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา จัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับ ทุนในระบบทุนการศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป	1.มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัคร 2.คณะ/หรือมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ออกประกาศสัมภาษณ์ 3.มหาวิทยาลัยออกประกาศรายชื่อผู้ ได้รับทุน
1.2 เงินรายได้คณะที่ประสงค์จะ จัดสรรทุนการศึกษา	ชื่อทุนตามที่คณะกำหนด	1.คณะจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา พร้อม เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 2.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เสนอ (ร่าง) ประกาศ คณะ... เข้าที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณา 3.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ คณะ... ตามมติที่ประชุม และส่งไฟล์กลับคณะให้คณบดีลงนาม 4.อนุกรรมการทุนการศึกษาคณะดำเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 5.คณะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบที่กำหนดภายในภาค การศึกษานั้น	1.คณะจัดทำบันทึกขอความเห็นชอบ การจัดสรรทุนการศึกษา พร้อมเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะ...เรื่องการรับสมัคร ทุน 2.คณะออกประกาศสัมภาษณ์/ผู้ได้รับ ทุน 3.คณะจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ทุนการศึกษาเสนอคณะกรรมการ ทุนการศึกษา (ประจำภาคการศึกษา)

กลุ่มทุน	ตัวอย่างชื่อทุน	แนวทางการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แหล่งเงินทุนภายนอก			
<p>กลุ่มที่ 1 ทุนบริจาคที่เจ้าของทุนไม่มีหลักเกณฑ์กำหนด และให้มหาวิทยาลัย หรือคณะจัดสรรและคัดเลือกผู้รับทุน</p>	<p>มหาวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทุนผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย 2. ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ 3. ทุนพระสังฆราช (วาสนะมหาเถระ) 4. ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษาและสังคม 5. ทุนบริษัทอึ้งยงมินิมาร์ท จำกัด 6. ทุนคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล 7. ทุนนายคมกฤต เล็กสกุล <p>คณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทุน.... 	<p>มหาวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เสนอแผนจัดสรรเงิน ทุนการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนออกประกาศ 2. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศ แจ้งไปยัง คณะดำเนินการรับสมัคร 3. คณะส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนในเบื้องต้นกลับมายังงานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 4. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5. อนุกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) ผู้ได้รับทุนตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 6. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 7. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา จัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับทุนในระบบทุนการศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป <p>คณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา พร้อมเสนอ (ร่าง)ประกาศฯ ให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เสนอ(ร่าง) ประกาศคณะ ... เข้าที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณา 3. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะ... ตามมติที่ประชุมและส่งไฟล์กลับคณะให้คณบดีลงนาม 4. อนุกรรมการทุนการศึกษาคณะดำเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 	<p>มหาวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัคร 2. มหาวิทยาลัยออกประกาศสัมภาษณ์ 3. มหาวิทยาลัยออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน <p>คณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะจัดทำบันทึกขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา พร้อมเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะ...เรื่องการรับสมัครทุน 2. คณะออกประกาศสัมภาษณ์/ผู้ได้รับทุน 3. คณะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษาเสนอคณะกรรมการทุนการศึกษา (ประจำภาคการศึกษา)

กลุ่มทุน	ตัวอย่างชื่อทุน	แนวทางการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		5. คณะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบที่กำหนดภายในภาคการศึกษานั้น	
<p>กลุ่มที่ 2. ทุนบริจาคที่เจ้าของทุนมีหลักเกณฑ์กำหนดและจัดสรรจำนวนทุน แต่ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุน</p>	<p>กรณีไม่ระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทุนมูลนิธิศึกษาสร้างฝัน 2. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง <p>กรณีระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ 2. ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ “บัณฑิตคืนถิ่น” 	<p>กรณีไม่ระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เสนอ (ร่าง) ประกาศให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศรับสมัคร 3. คณะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด และส่งรายชื่อกลับมายังงานทุนการศึกษา 4. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา รวบรวมรายชื่อออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5. อนุกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา 6. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา แจ้งเจ้าของทุน 7. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา จัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับทุนในระบบทุนการศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป <p>กรณีระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เสนอ (ร่าง) ประกาศให้คณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศ แจ้งไปยังคณะดำเนินการรับสมัคร 3. อนุกรรมการทุนการศึกษาคณะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 4. คณะส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนกลับมายังงานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 5. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา รวบรวมรายชื่อออกประกาศผู้ได้รับทุน 	<p>กรณีไม่ระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัคร 2. มหาวิทยาลัยออกประกาศสัมภาษณ์ 3. มหาวิทยาลัยออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา <p>กรณีระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัคร 2. คณะออกประกาศสัมภาษณ์ 3. มหาวิทยาลัยออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

นางสาว

กลุ่มทุน	ตัวอย่างชื่อทุน	แนวทางการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	<p>กรณีระบุคณะ (ผ่านคณะโดยตรง)</p> <p>1.ทุน...</p>	<p>6.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา จัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับทุนในระบบทุนการศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป</p> <p>กรณีระบุคณะ (ผ่านคณะโดยตรง)</p> <p>1.คณะจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา พร้อมเสนอ (ร่าง)ประกาศคณะ...เรื่องการรับสมัครทุน...ให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>2.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะ... เข้าที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณา</p> <p>3.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะ... ตามมติที่ประชุมและส่งไฟล์กลับคณะให้คณบดีลงนาม</p> <p>4.อนุกรรมการทุนการศึกษาคณะดำเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน</p> <p>5.คณะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบที่กำหนดภายในภาคการศึกษานั้น</p>	<p>กรณีระบุคณะ (ผ่านคณะโดยตรง)</p> <p>1.คณะจัดทำบันทึกขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา พร้อมเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะ...เรื่องการรับสมัครทุน...</p> <p>2.คณะออกประกาศสัมภาษณ์/ผู้ได้รับทุน</p> <p>3.คณะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา (ประจำภาคการศึกษา)</p>
<p>กลุ่มที่ 3 ทุนบริจาคที่มีหลักเกณฑ์กำหนดและไม่ได้จัดสรรจำนวนทุน แต่ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะคัดเลือกเบื้องต้น</p>	<p>กรณีไม่ระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <p>1.ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>2.ทุนมูลนิธินายประจักษ์และนางสาส์คนตรง</p> <p>3.ทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์</p>	<p>กรณีไม่ระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <p>1.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เสนอ(ร่าง)ประกาศให้คณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือประกาศของแหล่งทุน</p> <p>2.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศรับสมัครและแจ้งคณะรับสมัคร</p> <p>3.คณะตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ส่งรายชื่อกลับมายังงานทุนการศึกษา</p> <p>4.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา รวบรวมรายชื่อออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์</p> <p>5.อนุกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนในเบื้องต้น</p>	<p>กรณีไม่ระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <p>1.มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัคร</p> <p>2.มหาวิทยาลัยออกประกาศสัมภาษณ์</p> <p>3.มหาวิทยาลัยออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน</p>

๑๖๖๕

กลุ่มทุน	ตัวอย่างชื่อทุน	แนวทางการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	<p>กรณีระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <p>1.ทุนบริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด</p> <p>2.ทุนทาคาฮาชิ</p> <p>3.ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์</p> <p>กรณีระบุคณะ (ผ่านคณะโดยตรง)</p> <p>1.ทุน...</p>	<p>6.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น แจ้งเจ้าของทุนการศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต่อไป</p> <p>กรณีระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <p>1.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เสนอ(ร่าง)ประกาศให้คณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือประกาศของแหล่งทุน</p> <p>2.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศ แจ้งไปยังคณะดำเนินการรับสมัคร</p> <p>3.อนุกรรมการทุนการศึกษาคณะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>4.คณะส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนกลับมายังงานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา</p> <p>5.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น แจ้งเจ้าของทุนการศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต่อไป</p> <p>กรณีระบุคณะ (ผ่านคณะโดยตรง)</p> <p>1.คณะจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา พร้อมเสนอ (ร่าง)ประกาศคณะ...เรื่องการรับสมัครทุน...ให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>2.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เสนอ(ร่าง) ประกาศคณะ... เข้าที่ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณา</p> <p>3.งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ปรับแก้(ร่างประกาศ)ตามมติที่ประชุมและส่งไฟล์กลับคณะให้ครบตั้งลงนาม</p> <p>4.อนุกรรมการทุนการศึกษาคณะดำเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น</p> <p>5.คณะแจ้งเจ้าของทุนการศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต่อไป</p>	<p>กรณีระบุคณะ (ผ่านมหาวิทยาลัย)</p> <p>1.มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัคร</p> <p>2.คณะออกประกาศสัมภาษณ์</p> <p>3.มหาวิทยาลัยออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน</p> <p>กรณีระบุคณะ (ผ่านคณะโดยตรง)</p> <p>1.คณะจัดทำบันทึกขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา พร้อมเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะ...เรื่องการรับสมัครทุน...</p> <p>2.คณะออกประกาศสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น</p> <p>3.คณะออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน</p>

จ.สงขลา

กลุ่มทุน	ตัวอย่างชื่อทุน	แนวทางการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลุ่มที่ 4 ทุนบริจาคที่มีหลักเกณฑ์กำหนด และไม่จัดสรรจำนวนทุน แต่ให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์รับสมัคร	1. ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2. ทุนบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3. ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 4. ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะไต 5. ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 6. ทุนมูลนิธิสโกล์ เพื่อการกุศล	1. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ประชาสัมพันธ์และแจ้งคณะช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 2. คณะส่งเอกสารใบสมัครมายังงานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 3. งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา รวบรวมรายชื่อส่งเจ้าของทุนพิจารณา	



(นางสาวจรรยาพร แสนทวีสุข)

ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี